

Số: 1245 / ĐHĐN-TCHC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (*văn bản đính kèm*).

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 trong Trường, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị chủ động sắp xếp số lượng viên chức, người lao động trong đơn vị mình làm việc trực tiếp tại Trường từ 30-50% (với đơn vị dưới 10 người thì làm việc 100%, trường hợp nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi thì có thể tiếp tục làm việc online). Riêng giảng viên tham gia dạy online theo thời khoá biểu đăng ký với Phòng Đào tạo.

Các đơn vị lập bảng phân công nội dung công việc, người chủ trì, người phối hợp, thời điểm hoàn thành . . . đưa lên website của đơn vị, tuyệt đối không để gián đoạn công việc chung của Trường.

Trường hợp cần thiết, Trường triệu tập 100% viên chức, người lao động không ở vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế và đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin, đủ 14 ngày sau tiêm tham dự các cuộc họp.

Thời gian thực hiện **từ ngày 11/10/2021 đến ngày 30/10/2021**.

2. Viên chức, người lao động làm việc tại Trường thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR để khai báo y tế trước khi vào làm việc; đảm bảo thực hiện triệt để 5K và “01 cung đường 02 địa điểm” (không đến nơi đông người như quán ăn, chợ, siêu thị; nếu có thì phải thông báo cho đồng nghiệp biết và giao tiếp từ xa trên 02m); hạn chế sử dụng máy lạnh trong phòng làm việc, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh phòng làm việc và các thiết bị làm việc, đảm bảo không gian làm việc thông thoáng và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

3. Đối với công trường đang thi công: Đề nghị viên chức, người lao động không có phận sự thì tuyệt đối không tiếp xúc, ra vào khu vực đã rào chắn của công trường đang thi công trong khuôn viên Trường nhằm đảm bảo an toàn lao động và các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Giao Phòng TCHC tiếp tục giám sát, đảm bảo thực hiện đúng phương án thi công của nhà thầu, ghi sổ nhật ký, báo cáo hàng tuần hoặc đột xuất khi có phát sinh ngoài phương án thi công đã đăng ký với Trường và UBND tỉnh.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện././

Nơi nhận:

- Các đơn vị (thực hiện);
- ĐU, BGH (chỉ đạo);
- Lưu: VT, TC-HC, website.

